

**ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**



ĐẢNG SẢN VIỆT NAM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2021

THƯ CHÚC MỪNG

Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Các đồng chí cấp ủy, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng gửi tới các đồng chí và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ngược dòng lịch sử, ngày 13 tháng 10 năm 1945, sau khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ vừa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi giới Công Thương, nhấn mạnh: “Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà, thì giới Công-Thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng”. Ngày 13 tháng 10 năm 2004, Thủ tướng chính phủ đã quyết định chọn ngày 13 tháng 10 hằng năm là ngày Doanh nhân Việt Nam.

Khởi đầu năm 2021, với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, tình hình kinh tế cả nước nói chung và Ngành Công Thương nói riêng gặp nhiều khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Khối bị ảnh hưởng, giao thông vận tải, hậu cần và logistics bị gián đoạn; các đơn vị hoạt động trong điều kiện phải đảm bảo công tác phòng chống dịch với những yêu cầu nghiêm ngặt, đáp ứng các điều kiện sản xuất “3 tại chỗ” hoặc “một cung đường, hai điểm đến”... Song với tinh thần năng động, sáng tạo, vượt khó, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Khối đã nỗ lực thích ứng, vượt qua khó khăn, thách thức để vừa thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, bảo đảm sức khỏe cho người lao động vừa duy trì sản xuất, kinh doanh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Đáng trân trọng hơn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ Khối đã luôn đồng hành, chia sẻ cùng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Nhân dân Thành phố trong công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo và tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch cùng các ban, ngành chức năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh bằng các hoạt động thiết thực với mục tiêu sớm đưa Thành phố trở lại trạng thái bình thường, an toàn, thân thiện và phát triển.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ghi nhận, tri ân và đánh giá cao trách nhiệm, vai trò và những đóng góp quan trọng của Cấp ủy, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cho sự phát triển của Đảng bộ Khối, của Thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước trong thời gian qua. Đảng ủy Khối sẽ luôn thấu hiểu, chia sẻ, lắng nghe và tiếp tục có các giải pháp hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đặc biệt là công tác tiêm vaccine phòng, chống COVID-19 cho người lao động để nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất, tham mưu Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có thẩm quyền đẩy mạnh cải cách thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải cách thủ tục hành chính... tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, bình đẳng để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tin tưởng và mong rằng, trước bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, nhất là tác động của đại dịch COVID-19, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Đảng bộ Khối sẽ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của Nhà nước; tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tiên phong trong chuyển đổi số, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, hợp tác đoàn kết, tương thân tương ái, đồng hành và tiếp tục xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là đầu tàu kinh tế năng động của cả nước.

Một lần nữa xin kính chúc các đồng chí và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối sức khỏe, thành công, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp luôn phát triển và không ngừng lớn mạnh!

Trân trọng.

**BAN THƯỜNG VỤ
ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**